



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สุนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ ฉบับประจำวันที 11 เดือนธันวาคม พ.ศ.2566 หน้า มูลค่าข่าว 180,000.-

ปลีมนักเรียนสร้างผลงานนวัตกรรม ซี “GPAS 5 Steps” จะช่วยยกระดับคะแนน PISA ได้

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 8 แห่ง ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์ (มก.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ขอนแก่น ม.ศิลปากร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.แม่ฟ้าหลวง ม.ทักษิณ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานนิทรรศการและการประกาศผลรางวัลนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth-Change Agents : GPAS 5 Steps Innovations Competition 2023 มี รศ.ดร.วินัย พูลศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธาน และมี ดร.นิวัตร นาคะเวช นายกสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ร่วมงาน

ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ในฐานะ ผอ.โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งนี้ กล่าวรายงานว่า โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายหลักพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาของประเทศ โดยการพัฒนาวัตกรรมการเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จากความพยายามนี้ ส่งผลให้เกิดผลงานนวัตกรรมของนักเรียนมากมายที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

“ถ้ากระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งเสริมให้ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศดำเนินการอย่างจริงจัง รับรองว่าผลคะแนนสอบ PISA ของเด็กไทยจะมีคุณภาพล้ำลึกและก้าวไกลกว่าหลายประเทศ เพราะถือเป็นมาตรฐานสากลขั้นสูง” ดร.ศักดิ์สินกล่าว

ด้าน รศ.ดร.วินัยกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่เห็นทุกภาคส่วนต่างร่วมกันพัฒนาพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ที่มีประโยชน์และคุณค่าที่ตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากล

ดร.นิวัตรกล่าวว่า ถ้าภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันสร้างเยาวชนไทยให้เป็นผู้การเปลี่ยนแปลงดังที่สถาบัน พว.ได้ดำเนินการร่วมกับ 8 มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ถือว่าเป็นสุดยอดความร่วมมือการจัดการศึกษาของประเทศ.